

BẢN SỐ: ... 10

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THANH TRA BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 113 /KL-TTr

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2024

MẬT

GIẢI MẬT

Từ: 14 giờ 30 phút ngày 23/10/2024

KẾT LUẬN THANH TRA

**Việc chấp hành quy định pháp luật về công tác quản lý nhà nước
về công tác thư viện, gia đình tại tỉnh Quảng Bình**

Thực hiện Quyết định thanh tra số 154/QĐ-TTr ngày 09 tháng 8 năm 2024 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thanh tra chấp hành quy định pháp luật về công tác quản lý nhà nước về công tác thư viện, gia đình tại tỉnh Quảng Bình, từ ngày 21/8/2024 đến ngày 24/8/2024, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Bình, Thư viện tỉnh Quảng Bình.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình (viết tắt là Sở VH TT) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (viết tắt UBND tỉnh). Nhiệm vụ về Thư viện và công tác Gia đình bao gồm:

Về Thư viện: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc tiếp nhận xuất bản phẩm tại địa phương của thư viện cấp tỉnh; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyên giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện cấp tỉnh theo quy định của pháp luật; Tiếp nhận và có văn bản trả lời đối với thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện của thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện cấp huyện, thư viện đại học, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam có trụ sở trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; Hướng dẫn các thư viện ở địa phương xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ, thu hút xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện tại địa phương, khuyến khích tổ chức, cá nhân duy trì thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng tại địa phương; hiện đại hóa thư viện; xây dựng cơ chế phối hợp giữa thư viện với cơ quan, tổ chức để phát triển thư viện và văn hóa đọc trên địa bàn.

Về công tác gia đình: Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng giới

trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, kiện toàn đội ngũ nhân lực làm công tác gia đình; Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam; Tổ chức thu thập số liệu, xử lý, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật; Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

Thư viện tỉnh Quảng Bình (viết tắt là Thư viện tỉnh) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VH TT. Thư viện được thành lập ngày 11 tháng 8 năm 1989 theo Quyết định số 140/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Bình. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 53/QĐ-SVHTT ngày 24/4/2017 của Sở VH TT. Thư viện tỉnh có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức, khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu, bao gồm tài liệu trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. Xây dựng, hình thành thói quen đọc sách trong nhân dân; tham gia xây dựng và tổ chức việc luân chuyển tài liệu xuống cơ sở góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá, phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và địa phương. Giữ vai trò phối hợp trao đổi tài liệu, nghiệp vụ với các thư viện khác trên cả nước, trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn về thư viện theo quy định của pháp luật,...

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

A. Đối với Sở VH TT

1. Công tác quản lý nhà nước về thư viện

1.1. Công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh

Triển khai thực hiện Luật Thư viện 2019, Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện, Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", Sở VH TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3828/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Kế hoạch số 1808/KH-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm

2030, Kế hoạch số 511/KH-UBND ngày 07/4/2021 triển khai thực hiện Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 24/5/2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VH TT, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đồng thời, Sở VH TT đã ban hành Kế hoạch số 1101/KH-SVH TT ngày 23/9/2021 về triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo Thư viện tỉnh Quảng Bình lựa chọn các nội dung hoạt động đảm bảo phù hợp, thiết thực để từng bước tổ chức thực hiện nội dung các kế hoạch hiệu quả.

Bên cạnh đó, Sở VH TT đã phối hợp với Hội người cao tuổi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2026, thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Sở VH TT - Sở Du lịch - Ban Dân tộc giai đoạn 2022-2025, Chương trình phối hợp số 658/CTPH-CA-SVH TT với Công an tỉnh ngày 28/4/2023 để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong hệ thống thư viện công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2023-2025 nhằm phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng của các ngành, các hội để tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc thông qua hệ thống thư viện công cộng và tủ sách công an nhân dân trên địa bàn.

1.2. Việc xây dựng danh mục tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng và việc sử dụng tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện

Sở VH TT đang chỉ đạo Thư viện tỉnh tiếp tục rà soát, xây dựng danh mục tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh ban hành theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Thư viện.

1.3. Tiếp nhận và có văn bản trả lời đối với thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, chấm dứt hoạt động của thư viện chuyên ngành cấp tỉnh, thư viện cấp huyện, thư viện đại học, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam có trụ sở trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh.

Sở VH TT chưa tiếp nhận hồ sơ thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, chấm dứt hoạt động của thư viện chuyên ngành cấp tỉnh, thư viện cấp huyện, thư viện đại học, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam có trụ sở trên địa bàn.

1.4. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc tiếp nhận xuất bản phẩm tại địa phương của thư viện cấp tỉnh; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho Thư viện cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 21 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản và Điều 12 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở VH TT đã phối hợp chặt chẽ với Sở TTTT trong việc tiếp nhận xuất bản phẩm tại địa phương và chuyển giao lưu chiều cho Thư viện tỉnh.

1.5. Hướng dẫn các thư viện trong tỉnh xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở VH TT đã hướng dẫn Thư viện tỉnh xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh. Ngày 18/3/2024, Thư viện tỉnh đã có Tờ trình số 40/TTr-TVT gửi Sở VH TT. Ngày 31/5/2024 Sở VH TT đã có Công văn số 1028/SVHTT-VP trình UBND tỉnh. Ngày 14/10/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2888/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh thuộc Sở VH TT tỉnh Quảng Bình.

Đối với thư viện khác, Sở VH TT đang hướng dẫn thực hiện xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động.

1.6. Chính sách hỗ trợ, thu hút xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện tại địa phương, khuyến khích tổ chức, các nhân duy trì thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng tại địa phương; hiện đại hóa thư viện; xây dựng quy chế phối hợp giữa thư viện với cơ quan, tổ chức để phát triển thư viện và văn hóa đọc trên địa bàn.

- Mô hình tổ chức các thư viện: Tỉnh Quảng Bình hiện có 01 thư viện tỉnh và 08 (tám) thư viện tại các huyện, thị xã, thành phố (trong đó 01 thư viện trực thuộc Phòng Văn hóa-Thông tin, 07 (bảy) thư viện trực thuộc các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông). Bên cạnh đó, còn có các tủ sách ở các xã, phường, thị trấn và nhà văn hóa thôn, bản, khu phố giúp nhân dân được tiếp cận với nguồn thông tin, học tập các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Phát triển mạng lưới thư viện: Việc phát triển mạng lưới thư viện tại cơ sở được xem là một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Công tác xây dựng mạng lưới thư viện cơ sở và xã hội hóa hoạt động thư viện luôn được chú trọng và đẩy mạnh. Sở VH TT đã chỉ đạo Thư viện tỉnh tăng cường xây dựng và củng cố hệ thống thư viện cơ sở bằng việc hỗ trợ vốn tài liệu, luân chuyển sách cho các địa phương, trường học, đặc biệt là các địa phương đang thực hiện việc xây dựng nông thôn mới, các trường học còn gặp nhiều khó khăn. Năm 2021, Thư viện tỉnh xây dựng 16 tủ sách cơ sở với 3.260 bản sách, trị giá 131.877.000 đồng; hỗ trợ 03 điểm luân chuyển sách của Hội Nông dân tỉnh bị thiệt hại, hư hỏng do thiên tai, lũ lụt gây ra với 540 bản sách, trị giá 16.962.200 đồng. Năm 2023, xây dựng và hỗ trợ 8 tủ sách cơ sở với 1.200 bản

✓

sách, trị giá 75.729.000 đồng; bổ sung 10.961 bản sách; 150 loại báo, tạp chí; mua quyền truy cập 2.457 bản sách điện tử. 6 tháng đầu năm 2024, đã xây dựng 3 tủ sách cơ sở với 330 bản sách, trị giá hơn 20 triệu đồng. Tăng cường công tác khảo sát và nắm bắt thực trạng hoạt động tủ sách cơ sở, tủ sách tư nhân phục vụ cộng đồng để có các giải pháp hỗ trợ. Hướng dẫn một số thư viện, tủ sách tại các thiết chế văn hóa cơ sở thực hiện tốt hoạt động phục vụ nhân dân, bạn đọc.

2. Về công tác quản lý nhà nước đối với công tác gia đình

2.1. Công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh

Sở VH TT - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh (viết tắt là BCĐ công tác gia đình tỉnh) đã tham mưu cho BCĐ công tác gia đình tỉnh tập trung quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình như: Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ về công tác gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030. Tham mưu UBND tỉnh, BCĐ công tác gia đình tỉnh kịp thời ban hành các văn bản như: Kế hoạch số 556/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Kế hoạch số 1210/KH-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, Kế hoạch số 1698/KH-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Kế hoạch số 1757/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Kế hoạch số 652/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc triển khai "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình" nhằm đẩy mạnh hoạt động công tác gia đình trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng gia đình phát triển bền vững, giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình hướng tới xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Các cơ quan thành viên BCĐ công tác gia đình tỉnh, BCĐ công tác gia đình các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đã ban hành các văn bản, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành, các địa phương tổ chức nhiều

hoạt động thiết thực, lồng ghép nội dung hoạt động công tác gia đình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành mình.

Hàng năm, Sở VH TT ban hành các kế hoạch, công văn hướng dẫn về việc tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, các đơn vị, trong nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình trong xã hội hiện nay. Tổ chức phát động các gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, nhân rộng các mô hình gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; mô hình gia đình làm kinh tế giỏi; mô hình gia đình hiếu học, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng các Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) hàng năm thiết thực từ tỉnh đến cơ sở. Nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng của gia đình ngày càng được nâng lên, các gia đình tham gia thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hương ước, quy ước, quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời giữ gìn và phát huy văn hoá gia đình, truyền thống tốt đẹp của dòng họ, dân tộc, góp phần xây dựng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

2.2. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác gia đình, bình đẳng trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ về công tác gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và các văn bản, chính sách pháp luật về gia đình, Sở VH TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VH TT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đạt được một số kết quả nhất định, nhân dân được tuyên truyền, tiếp cận về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản có liên quan, nhận thức của người dân, cộng đồng và chính quyền các cấp đã chuyển biến tích cực. Trách nhiệm phòng, chống bạo lực gia đình không chỉ riêng của một ngành, một cấp mà thuộc trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Mọi hành vi bạo lực gia đình đều bị lên án và xử lý kịp thời. Tình trạng bạo lực gia đình đã có xu hướng giảm đáng kể theo từng năm cả về số vụ và mức độ bạo lực. Năm 2013 số vụ bạo lực gia đình là 576 vụ, đến năm 2023 số vụ bạo lực gia đình giảm xuống còn 28 vụ (giảm còn 4,86%). Các Mô hình phòng, chống BLGD được xây dựng và nhân rộng đã và đang phát huy tốt vai trò trong cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với nạn nhân bạo lực gia đình khi xảy ra bạo lực đều nhận được sự hỗ trợ, tư vấn tại các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, các thành viên câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm

phòng, chống bạo lực gia đình, tổ tư vấn hòa giải tại cộng đồng. Chính lực lượng nòng cốt này kịp thời phát hiện, can thiệp, tư vấn, hỗ trợ nên hạn chế nhiều vụ bạo lực tại cộng đồng hoặc hạn chế mức độ mâu thuẫn trong gia đình.

Hàng năm, Sở VH TT xây dựng kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành thành viên BCD công tác gia đình tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình cho các học viên, cụ thể: năm 2022, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình tập huấn cho hội viên Hội phụ nữ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Tổ chức lớp tập huấn cho gần 160 công chức Văn hóa - Xã hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; năm 2023, phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Bình tổ chức tập huấn cho đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bố Trạch. Các học viên được cung cấp kiến thức, kỹ năng, chuẩn bị sẵn sàng về sức khỏe, tâm lý và tinh thần trước khi kết hôn, các kỹ năng để vượt qua những thử thách thường gặp trong đời sống hôn nhân, được trang bị kiến thức cơ bản bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và các kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Năm 2023, Sở VH TT tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng 28 gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh của các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức thành công Hội thi "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng" tỉnh Quảng Bình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa gia đình Việt Nam. Sở VH TT phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Diễn đàn "Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em" tại Trường THCS An Thủy, huyện Lệ Thủy và Trường THCS Hồng Hóa, huyện Minh Hóa nhằm tuyên truyền, giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết về Luật Trẻ em, quyền trẻ em, kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em, đảm bảo cho mọi trẻ em được sống trong một môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

Năm 2024, Sở VH TT phối hợp với Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức 01 lớp tập huấn về Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 cho 175 học viên là công chức, viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố, công chức Văn hóa - Xã hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Báo Quảng Bình xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác gia đình đăng trên các số Báo Quảng Bình và xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức Diễn đàn trẻ em tại 03 trường học trên địa bàn tỉnh, ban hành Kế hoạch số 1533/KH-SVHTT ngày 08/8/2024 tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu tuyên truyền về hệ

giá trị gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024. Tổ chức thành công Hội thi “Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc” tỉnh Quảng Bình năm 2024. Hội thi được livestream trực tiếp trên các nền tảng số của Đài, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa gia đình Việt Nam.

2.3. Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình

Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm. UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã chỉ đạo phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em; theo dõi các đối tượng có nguy cơ gây bạo lực gia đình để có những biện pháp ngăn chặn kịp thời. Năm 2023, tỉnh Quảng Bình có 28 vụ bạo lực gia đình (giảm 14 vụ so với năm 2022), trong đó có 16 vụ đã được góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư, 02 vụ bạo lực gia đình bị xử phạt vi phạm hành chính (thị trấn Hoàn Lão và xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch).

Năm 2023, Sở VH TT đã tham mưu cho BCD công tác gia đình tỉnh Kế hoạch 2416/KH-BCĐ ngày 20/11/2023 về kiểm tra công tác gia đình trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá công tác xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa các địa phương. Đồng thời, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, khó khăn bất cập, nguyên nhân để khắc phục, đề xuất các giải pháp thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình của các địa phương trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn. BCD đã thành lập Đoàn, tiến hành kiểm tra đối với Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Bố Trạch, xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch; BCD công tác gia đình xã Võ Ninh, xã Hiền Ninh, BCD công tác gia đình huyện Quảng Ninh. Qua công tác kiểm tra, BCD công tác gia đình huyện Bố Trạch, huyện Quảng Ninh đã ban hành các văn bản nhằm đẩy mạnh hoạt động công tác gia đình. Hoạt động công tác gia đình có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tuyên truyền trực quan được đẩy mạnh; nội dung tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình được triển khai có hiệu quả; mô hình phòng, chống bạo lực gia đình được duy trì hoạt động là động lực thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

2.4. Xây dựng, kiện toàn đội ngũ nhân lực làm công tác gia đình

Hiện nay, đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được bố trí từ tỉnh xuống cơ sở, trong đó cấp tỉnh có 03: 01 lãnh đạo Sở trực tiếp chỉ đạo, 01 lãnh đạo phòng và 01 chuyên viên; cấp huyện có 08/08 huyện, thành phố bố

trí lãnh đạo phòng và chuyên viên kiêm nhiệm; cấp xã, phường, thị trấn có 148 công chức Văn hóa - Xã hội kiêm nhiệm. Hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đến nay đều không có cán bộ chuyên trách làm công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Ở cấp xã, công chức Văn hoá - Xã hội phải đảm nhiệm quá nhiều công việc và luôn thay đổi vị trí công tác.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở luôn được quan tâm chú trọng. Hằng năm, Sở VH TT và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức. Qua các lớp tập huấn đã trang bị được cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới tại cơ sở những kiến thức cơ bản về Phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em; các văn bản Luật và các nghị định hướng dẫn thi hành liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng hòa giải, tư vấn; kỹ năng hỗ trợ nạn nhân BLGD về pháp lý, tâm lý, chăm sóc sức khỏe; kỹ năng quản lý, giám sát các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; Phương pháp tổ chức, duy trì các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững.

2.5. Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình

Thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022, Sở VH TT đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức truyền thông. Tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đạo đức, lối sống và phát triển gia đình. In phát hành 32.000 tờ gấp tuyên truyền về Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm tuyên truyền, vận động công chức, người lao động, nhân dân gương mẫu thực hiện tốt các tiêu chí ứng xử trong gia đình, đăng ký thực hiện các tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Bộ tiêu chí trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân gương mẫu thực hiện tốt các tiêu chí ứng xử trong gia đình, đăng ký thực hiện các tiêu chí ứng xử trong gia đình. Nêu gương người tốt việc tốt, các mô hình gia đình tiêu biểu, nề nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau; phê phán các hành vi lệch chuẩn, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, các giá trị văn hóa truyền thống và các hủ tục lạc hậu.

Nhiều mô hình mới, cách làm hay về công tác gia đình được các ngành triển khai và nhân rộng góp phần phát huy vai trò và tầm quan trọng của gia đình đối với cộng đồng xã hội. Các mô hình câu lạc bộ về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình được xây dựng, duy trì và ngày càng được nhân rộng tại các khu dân cư; thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về phòng, chống bạo lực gia đình, tố cáo các hành vi bạo lực gia đình, từng bước

giảm thiểu, đẩy lùi, ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, duy trì ổn định trật tự xã hội, khẳng định vai trò quan trọng của gia đình đối với cộng đồng, xã hội. Năm 2023, Sở VH TT đã chỉ đạo xây dựng mô hình kiểu mẫu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền" trên địa bàn tỉnh. Đến nay, có 5/8 huyện, thành phố (thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Trạch, huyện Bố Trạch, huyện Tuyên Hóa, huyện Minh Hóa) đã tổ chức Lễ phát động xây dựng mô hình kiểu mẫu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền" và nhân rộng trên địa bàn với tổng số 41 câu lạc bộ được thành lập. Tính đến tháng 6 năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh có: 395 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 558 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; hơn 1.004 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Sự phát triển mạnh mẽ của các mô hình câu lạc bộ, nhóm và địa chỉ tin cậy đã mang lại hiệu quả cao và thiết thực góp phần làm giảm số vụ bạo lực gia đình.

2.6. Thu thập, xử lý, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (viết tắt là Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL) quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Xác định việc tổ chức thu thập, thống kê chính xác các số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác tham mưu, hoạch định các chính sách, giải pháp đối với lĩnh vực gia đình. Hàng năm, lồng ghép trong các lớp tập huấn công tác gia đình phương pháp thu thập số liệu, nhập số liệu báo cáo theo hướng dẫn của Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL cho cán bộ gia đình cấp xã, chuyên viên phụ trách lĩnh vực gia đình cấp huyện. Qua lớp các tập huấn đã trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp thu thập thông tin, số liệu báo cáo về lĩnh vực gia đình, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác gia đình, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các ngành và người dân trong công tác gia đình.

UBND tỉnh đã quan tâm, bố trí kinh phí cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn. Từ năm 2018 đến nay, nguồn kinh phí được phân bổ cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình là 400 triệu đồng/năm. Từ năm 2023 đến nay, kinh phí là 500 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, kinh phí phục vụ hoạt động công tác gia đình của các huyện, thị xã, thành phố không đồng đều. Một số địa phương vẫn giữ ở mức trung bình 10 triệu đồng/năm. Huyện Bố Trạch kinh phí được bố trí 15 triệu đồng; huyện Tuyên Hóa được bố trí kinh phí 4,5 triệu đồng; riêng Lệ Thủy và huyện Minh Hóa không được bố trí kinh phí.

Sở VH TT đã vận dụng nguồn kinh phí phục vụ công tác gia đình để lồng ghép thực hiện việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình.



2.7. *Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình; giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình; thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.*

Sở VH TT chưa nhận được hồ sơ cấp, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình; giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.

B. Đối với Thư viện tỉnh

1. Về điều kiện thành lập và cơ cấu tổ chức

Thư viện tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VH TT, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu theo Quyết định số 53/QĐ-SVHTT ngày 24/4/2017 của Sở VH TT (nay được thay thế bằng Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh thuộc Sở VH TT tỉnh Quảng Bình).

Theo Quyết định số 258/QĐ-SNV ngày 28/12/2023 của Sở Nội vụ về việc giao biên chế viên chức, số lượng người làm việc năm 2024 tại Thư viện tỉnh được giao 13 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN và 02 hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 đảm nhận các vị trí lái xe kiêm bảo vệ và nhân viên tạp vụ.

Cơ cấu tổ chức: Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và các phòng chuyên môn trực thuộc gồm: Phòng Hành chính, Phòng Bổ sung - Xử lý tài liệu, Phòng Phục vụ bạn đọc.

Thư viện tỉnh hiện có 130.200 bản sách, 2.125 tài liệu số, 2.531 sách điện tử (mua quyền truy cập của Nhà xuất bản Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh) và 250 đầu báo, tạp chí.

Cơ sở vật chất và tiện ích của Thư viện tỉnh bảo đảm các yêu cầu theo quy định. Trụ sở đơn vị được đầu tư xây dựng từ năm 2010 đặt tại trung tâm của thành phố Đồng Hới và đưa vào sử dụng từ tháng 7 năm 2015, trụ sở làm việc 4 tầng với diện tích 1.264 m² (theo Quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh), bao gồm phòng làm việc của viên chức tại đơn vị, các kho sách mượn, đọc tổng hợp, tra cứu – địa chí, thiếu nhi, báo, tạp chí, ngoại văn,... đáp ứng yêu cầu về bảo quản tài nguyên thông tin, khu vực phục vụ, kho, phòng chuyên môn, nghiệp vụ và khu vệ sinh.

Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Hệ thống máy tính có kết nối internet, mạng nội bộ, mạng diện rộng đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của người làm công tác thư viện. Đơn vị có trang thông điện tử, phần mềm quản lý thư viện Ilib, phần mềm quản lý tài liệu số Dspace, có phòng máy tính kết nối mạng phục vụ bạn đọc tra cứu tài liệu, đọc sách điện tử, tài liệu số và tìm kiếm thông tin phục vụ học tập, nghiên cứu.

Thư viện tỉnh luôn đảm bảo, an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy để bảo quản tài nguyên thông tin theo đúng quy định về phòng cháy, chữa cháy. Từ năm 2018, đơn vị đã được trang bị xe ô tô thư viện lưu động. Trong những năm qua đơn vị luôn phát huy hiệu quả tích cực của hoạt động thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin phục vụ nhân dân, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt đã phục vụ học sinh và nhân dân ở khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn với nhiều hình thức sinh động, phù hợp.

Về nguồn nhân lực: Thư viện tỉnh Quảng Bình hiện có 13 viên chức (gồm: 03 thạc sĩ, 11 đại học và 01 Trung cấp), có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin – thư viện, cơ bản đã đáp ứng tiêu chuẩn về việc trí việc làm theo quy định của pháp luật. Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, có kỹ năng và kinh nghiệm hướng dẫn người sử dụng thư viện và các tiện ích thư viện hiện đại để tiếp cận và khai thác thông tin.

2. Việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều 4 và khoản 2 Điều 11 của Luật Thư viện.

Thư viện tỉnh thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và phát triển tài nguyên thông tin phù hợp với từng đối tượng bạn đọc trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức phục vụ bạn đọc sử dụng chung tài nguyên thông tin, sản phẩm thông tin và dịch vụ thư viện; đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, quảng bá tri thức, giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại luôn phát huy tác dụng tích cực.

Việc phục vụ bạn đọc trong và ngoài tỉnh khi có nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí góp phần hình thành và phát triển kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực của học sinh, sinh viên và người dân luôn đảm bảo quy định.

Thư viện tỉnh ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, hiện đại hóa thư viện đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thời đại công nghệ. Đồng thời, nâng cao hiệu quả việc đưa văn hóa đọc về cơ sở, đặc biệt là các trường học, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và góp phần tạo môi trường học tập suốt đời cho nhân dân, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, xây dựng con người Việt Nam toàn diện.

Thư viện tỉnh luôn chú trọng công tác thu thập tài liệu quý hiếm; các tài liệu về tiếng nói, chữ viết của người dân tộc thiểu số; sưu tầm các tài liệu viết về địa phương, địa chí, góp phần gìn giữ và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa dân tộc trong nhân

dân. Tài liệu hiếm tại Thư viện tỉnh là những tài liệu có số lượng bản rất ít, không đủ đáp ứng nhu cầu của người đọc. Hiện có 25 tài liệu quý hiếm đã được Thư viện tỉnh thu thập, xử lý gồm: các tài liệu viết tay, bản đồ từ thời Pháp thuộc, tài liệu độc bản, tài liệu không còn khả năng tái bản.

Thư viện đã xây dựng các bộ sưu tập số về địa phương và phục vụ trực tuyến trên không gian mạng phục vụ nghiên cứu, học tập cho nhân dân qua trang website *thuvienquangbinh.gov.vn*.

Phòng đọc cho thiếu nhi được bố trí không gian mở, với đa dạng các loại sách phục vụ thiếu nhi từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Tuy nhiên, chưa bố trí phòng phục vụ riêng dành cho người khuyết tật.

Trong công tác tham gia xây dựng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho thư viện cấp huyện, thư viện cấp xã, Thư viện tỉnh tăng cường công tác khảo sát và nắm bắt thực trạng hoạt động của các thư viện cấp huyện, cấp xã và các tủ sách cơ sở phục vụ cộng đồng để có các giải pháp hỗ trợ. Lựa chọn những địa phương có phong trào đọc sách cao để xây dựng và phát huy hiệu quả. Tranh thủ các nguồn sách được các nhà xuất bản, các tổ chức, cá nhân biếu tặng để hỗ trợ luân chuyển sách, báo để xây dựng hệ thống thư viện cấp dưới.

Thư viện tỉnh đã tăng cường xây dựng và củng cố hệ thống thư viện cơ sở bằng việc hỗ trợ vốn tài liệu, luân chuyển sách cho các địa phương, trường học, đặc biệt là các địa phương đang thực hiện việc xây dựng nông thôn mới, các trường học còn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động của xe ô tô thư viện lưu động đã phát huy hiệu quả đưa sách tới phục vụ bạn đọc đặc biệt là vùng sâu, vùng xa thúc đẩy phát triển văn hóa đọc. Mỗi năm, đơn vị phục vụ trung bình 25 trường học, các thôn bản trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, tổ chức từ 07 đến 10 cuộc trưng bày triển lãm sách, báo, tư liệu có quy mô, chất lượng và hiệu quả nhân kỷ niệm các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước cũng như của quê hương Quảng Bình. Mỗi cuộc trưng bày với hơn 1.000 bản sách đã thu hút được sự quan tâm của các ban, ngành, các phương tiện thông tin đại chúng và bạn đọc, góp phần quảng bá và nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện.

3. Việc thực hiện hoạt động của Thư viện tại Chương III, Điều 39 của Luật Thư viện

3.1. Xây dựng tài nguyên thông tin

Căn cứ nguồn kinh phí được cấp, nghiên cứu nhu cầu của bạn đọc và thực trạng vốn tài liệu hiện có, hàng năm, Thư viện tỉnh đã xây dựng chính sách bổ sung, phát triển nguồn lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ của thư viện, bao gồm bổ sung nguồn tài nguyên thông tin dạng giấy, mua quyền truy cập sách điện tử từ các nhà xuất bản và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, quan tâm đến công tác sưu tầm, thu thập, xử lý tài liệu từ các trang tài liệu dùng chung viết về địa phương để phát triển bộ sưu tập số địa phương. Thu hút sự hỗ trợ

từ nguồn xã hội hoá của các tổ chức, cá nhân, các nhà xuất bản để tăng số lượng tài liệu tại Thư viện và xây dựng, củng cố hệ thống thư viện cơ sở.

Công tác chuyển dạng, số hoá tài nguyên thông tin phục vụ lưu giữ và nghiên cứu được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Từ năm 2020 đến nay, Thư viện đã bổ sung 29.456 bản sách giấy, mua quyền truy cập sách điện tử hơn 2.500 tài liệu; hơn 150 loại báo, tạp chí; chuyển dạng, số hoá 297 tài liệu với 38.750 trang tài liệu; Xây dựng bộ sưu tập số Tạp chí của những người bạn Cố đô Huế (BAVH) với 121 số, 13.000 trang tài liệu được xuất bản từ năm 1914-1944.

Công tác thanh lọc tài nguyên thông tin được Thư viện tiến hành định kỳ và thực hiện theo Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL ngày 25/5/2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về bảo quản, thanh lọc xử lý tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện (Hiện nay, thư viện đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-TVT ngày 14 tháng 8 năm 2024 của Thư viện tỉnh Quảng Bình về thanh lọc tài nguyên thông tin năm 2024, xây dựng Đề án thanh lọc trình Sở VH TT và đã được Sở phê duyệt để thực hiện).

3.2. *Xử lý tài nguyên thông tin và tổ chức hệ thống tra cứu thông tin*

Công tác xử lý nguồn lực thông tin được xử lý theo đúng quy trình nghiệp vụ thư viện và theo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thư viện Quốc gia Việt Nam. Tài nguyên thông tin tư liệu được biên mục theo Quy tắc biên mục AACR2, Khổ mẫu biên mục đọc máy MARC 21, Khổ mẫu biên mục tài liệu số Dublin Core, sử dụng Bảng phân loại DDC23 trong phân loại tài nguyên thông tin. Hiện nay, Thư viện đang sử dụng phần mềm quản lý thư viện Ilib và phần mềm Dspace trong quản lý thư viện và quản lý tài liệu số. Trong quá trình biên mục, xử lý tài nguyên thông tin, thư viện đã tiến hành biên mục sao chép, áp dụng kết quả xử lý tài nguyên thông tin từ Thư viện Quốc gia Việt Nam và các thư viện lớn trong cả nước để đảm bảo tính chính xác, thống nhất và tiết kiệm được thời gian xử lý.

Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã xử lý 37.550 bản sách, biên mục, nhập cơ sở dữ liệu 14.927 biểu ghi sách, 297 tài liệu số.

Hệ thống tra cứu thông tin của đơn vị được tổ chức bằng CSDL và toàn văn, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị đảm bảo liên thông trong tra cứu thông tin giữa các thư viện và bạn đọc (OPAC).

3.3. *Bảo quản tài nguyên thông tin*

Công tác bảo quản tài liệu, bảo mật an toàn dữ liệu luôn được chú trọng và sao lưu thường xuyên. Các tài liệu bị hư hỏng trong quá trình phục vụ bạn đọc đều được khắc phục, xử lý theo tiêu chuẩn nghiệp vụ bảo quản tài liệu thư viện và quy định của pháp luật.

Thư viện tỉnh hiện không lưu giữ tài nguyên thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước. Đối với tài nguyên thông tin là di sản văn hóa được bảo quản theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Việc bảo mật thông tin của người sử dụng thư viện được thực hiện nghiêm theo khoản 4, Điều 8 của Luật Thư viện.

3.4. Tạo lập, cung cấp sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện

Thư viện đã tạo lập, cung cấp sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện bảo đảm khoa học, hiện đại, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thư viện và nhu cầu của người sử dụng thư viện trên địa bàn, bao gồm đảm bảo về hình thức, phương thức cung cấp sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện.

Sản phẩm thông tin Thư viện tỉnh hiện có: Hệ thống tra cứu thông tin, cơ sở dữ liệu thư mục, dữ kiện và toàn văn; Biên soạn thông tin chuyên đề; Trang thông tin điện tử.

Các dịch vụ thư viện được triển khai: Dịch vụ cung cấp tài nguyên thông tin tại thư viện (mượn về nhà, đọc tại chỗ); Dịch vụ ngoài thư viện gồm dịch vụ thư viện lưu động bằng xe ô tô thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin cho hệ thống thư viện cơ sở, các tổ chức, cá nhân theo các chương trình phối hợp tiếp nhận luân chuyển tài nguyên thông tin phục vụ nhân dân; Tổ chức phục vụ tài liệu điện tử, tài liệu số trên không gian mạng. Hàng năm, Thư viện tỉnh đã tổ chức hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thư viện ở cơ sở thông qua các hình thức phù hợp. Đồng thời cũng đã tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm, truyền thông, phổ biến tài nguyên thông tin cho nhân dân. Ngoài ra, Thư viện tỉnh đã triển khai các dịch vụ trong thư viện như sao chụp tài liệu, in ấn tài liệu, tìm tin theo yêu cầu. Chất lượng các dịch vụ này đã đáp ứng nhanh, hiệu quả việc tìm tài liệu của bạn đọc.

Từ năm 2020 đến nay, dịch vụ trong thư viện đã cấp mới 5.730 thẻ bạn đọc, phục vụ 274.420 lượt bạn đọc, 407.120 số lượt sách báo được lưu hành; 31.725 số lượt tài liệu được phục vụ qua không gian mạng.

Phục vụ ngoài thư viện bằng ô tô thư viện lưu động: 62 lượt tại các trường học ở các xã vùng sâu, vùng xa, các xã biên giới trên địa bàn toàn tỉnh, hơn 57.900 người được phục vụ với hơn 86.600 lượt sách báo; 39 đợt luân chuyển sách báo theo các chương trình phối hợp giữa thư viện và các sở, ban, ngành với số sách được luân chuyển 15.400 bản; Hỗ trợ xây dựng và phát triển 44 thư viện, tủ sách với 7.580 bản sách trị giá 477.606.000 đồng từ nguồn xã hội hoá; Biên soạn 21 thư mục chuyên đề, giới thiệu hơn 1.000 tên sách trên trang thông tin điện tử của đơn vị và các nền tảng xã hội cho bạn đọc. Mỗi năm, thư viện cũng đã tổ chức từ 7 - 10 cuộc trưng bày, triển lãm sách phục vụ nhiệm vụ chính trị nhân kỷ niệm các ngày lịch sử trọng đại của đất nước, của tỉnh. Các cuộc trưng bày đã thu hút được sự quan tâm của các ban, ngành, của các phương tiện thông tin đại chúng và bạn đọc, góp phần quảng bá và nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện. Tổ chức tọa đàm “Văn hoá đọc và phát triển Văn hóa đọc trong giai đoạn hiện nay” đã thu hút nhiều nhà nghiên cứu và bạn đọc tham gia.

3.5. Liên thông thư viện

Việc liên thông thư viện, chia sẻ dạng tài nguyên thông tin tại Thư viện tỉnh chưa được thực hiện do các nguyên nhân: Hệ thống công nghệ thông tin còn khá hạn chế, lỗi thời khiến việc triển khai liên thông gặp rất nhiều khó khăn. Dữ liệu, phần mềm nghiệp vụ của các Thư viện trong tỉnh không đồng nhất về chức năng, tính năng, chưa đạt chuẩn nghiệp vụ.

Việc thực hiện liên thông với thư viện trong nước và nước ngoài hiện chưa được triển khai do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan (các phần mềm quản lý thư viện giữa các thư viện trong cả nước chưa đồng bộ, thống nhất, năng lực giữa các thư viện chưa đồng đều, CSDL chưa đầy đủ, nhiều thư viện không muốn chia sẻ). Phần lớn Thư viện các tỉnh vẫn đang khai thác độc lập mà chưa có hoặc ít có cơ chế, chính sách, công cụ để chia sẻ, liên kết với các tỉnh khác trong cùng hệ thống.

3.6. Phát triển văn hóa đọc

Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 1808/KH-UBND ngày 6/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong những năm qua, Thư viện tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động phát triển văn hoá đọc có hiệu quả như: Tổ chức các hoạt động nhân dịp Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam hàng năm; Tổ chức Ngày hội đọc sách tại các trường học lồng ghép hướng dẫn phương pháp, kỹ năng đọc, khai thác tài nguyên thông tin, tổ chức phục vụ đọc sách cho các cấp học từ mầm non, tiểu học, phổ thông trên địa bàn. Đồng thời nâng cao hiệu quả việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách, trưng bày triển lãm sách, giới thiệu vai trò, tác dụng của sách báo trên trang thông tin điện tử của đơn vị của ngành và tương tác với bạn đọc trên nền tảng các mạng xã hội khác như là Zalo, Facebook tạo nên sự đa dạng hơn, phong phú hơn môi trường tiếp cận thông tin tới bạn đọc. Từ đó đã thu hút thêm nhiều bạn đọc tìm hiểu, và sử dụng dịch vụ của thư viện và mở rộng tri thức cho người sử dụng.

Thư viện tỉnh cũng đã tham mưu cho Sở VH TT tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021, 2024 thu hút hàng ngàn học sinh các cấp tham gia góp phần phát triển văn hoá đọc ở địa phương.

3.7. Phát triển thư viện số

Để từng bước xây dựng thư viện hiện đại, trong những năm qua Thư viện tỉnh đã triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thư viện điện tử, thư viện số tại đơn vị, hàng năm đã tiến hành tiếp nhận, thu thập, số hoá để phát triển bộ sưu tập số về địa phương và viết về địa phương, các tài liệu có giá trị về mặt lịch sử, văn hoá, khoa học, các tài liệu phục vụ học tập và ứng dụng phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương để lưu trữ, bảo quản và phục vụ công tác nghiên cứu của bạn đọc. Đến nay đã xây dựng được kho tài liệu số với 2.125 tài liệu. Các tài liệu này được cung cấp

từ Dự án Bill and Media Gate; thu thập từ các nguồn tài liệu mở và thực hiện số hoá nguồn tài liệu địa chí của thư viện. Việc xử lý, lưu giữ, bảo quản tài nguyên thông tin này được Thư viện tỉnh tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin, chuyên môn, nghiệp vụ thư viện theo quy định.

Việc sử dụng phần mềm Dspace trong quản trị thư viện số, phần mềm mã nguồn mở được thiết kế giao diện thông minh; bảo đảm tính mở được hỗ trợ cấp quyền truy cập, khai thác tài nguyên thông tin số cho người sử dụng thư viện. Ngoài kho tài liệu số, Thư viện tỉnh còn tổ chức phục vụ trực tuyến qua không gian mạng hệ thống sách điện tử (miễn phí đăng ký) " Kho sách điện tử - EBOOK" sách bản quyền của Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; Liên kết " Kho sách điện tử " Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia với đầy đủ các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục... phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, giải trí và ứng dụng vào sản xuất của bạn đọc và nhân dân.

Mặc dù trong năm qua, đơn vị đã chủ động thực hiện các hoạt động phát triển thư viện số nhằm đảm bảo việc lưu trữ, cung cấp các dịch vụ cho người sử dụng. Tuy nhiên, công tác phát triển thư viện số đang gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin còn chưa đồng bộ, hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu và phổ biến nguồn lực thông tin số xuống cấp, hư hỏng không có kinh phí sửa chữa, bảo trì. Phần mềm quản lý tài liệu số tự nghiên cứu, phát triển nên chưa đầy đủ các tiêu chuẩn, chưa có thiết bị số hoá tài nguyên thông tin. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của còn mỏng, năng lực còn hạn chế nên việc triển khai và thực hiện phát triển thư viện số và các hoạt động nghiệp vụ còn gặp nhiều khó khăn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Về thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện tại đơn vị: Căn cứ Quyết định số 2175/QĐ-BVHTTDL ngày 23/7/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; Kế hoạch số 511/KH-UBND ngày 07/04/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về triển khai thực hiện Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch số 655/KH-SVHTT ngày 23/5/2022 của Sở VH TT về việc Thực hiện Chuyển đổi số ngành Văn hóa và Thể thao giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Thư viện tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-TVT ngày 18/03/2022 về việc Triển khai Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, hàng năm ban hành các kế hoạch thực hiện chuyển đổi số.

Năm 2024 Thư viện tỉnh đã duy trì, đảm bảo trang thông tin điện tử của đơn vị hoạt động ổn định để đăng tải các hoạt động văn hoá, thể thao của ngành, của đơn vị. Phục vụ bạn đọc các dịch vụ của thư viện (tra tìm tài liệu có tại thư viện và các thư viện công cộng trong cả nước, giới thiệu sách mới, thư mục chuyên đề,

đọc tài liệu số, Sách điện tử của thư viện trực tuyến). Liên kết các trang thông tin chứa nguồn tài liệu mở, học liệu mở, sách điện tử miễn phí phục vụ bạn đọc. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân các hoạt động của đơn vị trên Trang thông tin điện tử của ngành, Bản tin văn hóa, các nền tảng mạng xã hội. Xin kinh phí bổ sung hệ thống máy chủ, hệ thống an toàn bảo mật định kỳ, nâng cấp phần mềm quản lý thư viện điện tử, phần mềm quản lý thư viện số, đường truyền internet nhằm đảm bảo đảm bảo việc quản lý, lưu trữ, an toàn các cơ sở dữ liệu của đơn vị và tăng tốc độ truy xuất dữ liệu của bạn đọc. Tiếp tục xây dựng các bộ sưu tập số về địa phương, số hoá tài liệu có trong thư viện, ưu tiên số hoá nguồn tài liệu địa chí, tài liệu không còn được tái bản, đọc bản để lưu giữ và phục vụ bạn đọc. Duy trì mua bản quyền truy cập sách điện tử của Nhà xuất bản Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu xây dựng các giải pháp thực Luật Sở hữu trí tuệ trong việc số hoá tài liệu và phục vụ bạn đọc trong thư viện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện phần mềm quản lý thư viện, quản lý tài liệu số mã nguồn mở; biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng và tổ chức tập huấn, cài đặt cho hệ thống thư viện huyện trên địa bàn toàn tỉnh tiến tới đảm bảo việc quản lý, đồng bộ, chia sẻ liên thông dữ liệu cho hệ thống thư viện cơ sở phục vụ bạn đọc. Cử cán bộ tham gia có hiệu quả các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện do Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia tổ chức.

3.8. Hiện đại hóa thư viện

Với năng lực và nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động thư viện hàng năm, đến nay Thư viện tỉnh đã xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật bảo đảm triển khai, vận hành thư viện số. Tổ chức kho mở tự chọn cho phòng đọc, mượn tài liệu và đã tạo lập, cung cấp sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện cơ bản đáp ứng nhu cầu của người sử dụng thư viện. Đã xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển và khai thác thư viện số. Triển khai trang thông tin điện tử và các dịch vụ thư viện trên không gian mạng. Các nội dung khác đơn vị chưa được bố trí kinh phí, cơ sở hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm triển khai, vận hành thư viện số và tự động hóa thư viện.

3.9. Truyền thông thư viện

Xác định đây là hoạt động quan trọng để quảng bá nguồn lực và hoạt động thư viện đến với bạn đọc, trong thời gian qua Thư viện tỉnh đã thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông như: Tổ chức trưng bày, triển lãm sách báo nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; giới thiệu mới, thư mục chuyên đề, các hoạt động của thư viện, các tiện ích của thư viện, nguồn lực thông tin hiện có trên trang thông tin điện tử của đơn vị, fanpage, facebook, zalo và trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức các buổi tọa đàm các hội nghị để quảng bá, giới thiệu vai trò của thư viện, vai trò của sách báo và giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận với nguồn tài nguyên thông tin của đơn vị. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng

Bình, các cơ quan truyền thông khác đăng tải các hoạt động, giúp bạn đọc tiếp cận dễ dàng hơn với các hoạt động của đơn vị.

3.10. Công tác phối hợp

Cơ chế phối hợp giữa Thư viện tỉnh với các cơ quan, tổ chức để phát triển thư viện và văn hóa đọc trên địa bàn: Thư viện tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ với các thư viện trường học trên địa bàn tỉnh, Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố trong công tác đưa văn hóa đọc đến với học sinh ngày càng rộng rãi hơn, như: Tổ chức "Ngày hội đọc sách" cho học sinh các Trường Tiểu học và THCS bằng ô tô thư viện lưu động đa phương tiện tại 19 trường học trên địa bàn tỉnh, kết hợp tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, tổ chức các hoạt động thi kể chuyện sách, vẽ tranh, viết cảm nhận về sách, thi xếp sách nghệ thuật; Hướng dẫn giáo viên, học sinh tra cứu tài liệu, truy cập tài liệu số, tài liệu điện tử phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu; Tổ chức 03 cuộc "Ngày Hội Văn hóa đọc" tại Thư viện tỉnh với hơn 350 học sinh các trường tiểu học trên địa bàn Đồng Hới tham gia; Tiếp tục phối hợp với Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (Công an tỉnh Quảng Bình) tổ chức Chương trình "Sách đến với các xã vùng biên giới", phục vụ học sinh bằng xe lưu động đa phương tiện tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 Kim Thủy (Lệ Thủy); Tổ chức "Tuần Lễ đọc sách" miễn phí tại các phòng phục vụ của Thư viện tỉnh; Hướng dẫn kỹ năng đọc, chọn sách phù hợp với từng lứa tuổi, cấp học; Tuyên truyền, giới thiệu về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, rèn luyện nhân cách con người tại các trường học trên địa bàn. Tổ chức sưu tầm, giới thiệu, review những cuốn sách hay đến học sinh, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; Tổ chức các hoạt động đọc sách, cấp thẻ đọc miễn phí, tham quan không gian trưng bày, triển lãm sách tại thư viện Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam cho hơn 430 đoàn viên thanh niên Thành đoàn Đồng Hới; đoàn viên Phường Đức Ninh Đông; học sinh trường THPT Đồng Hới; Phối hợp với Sở TTTT tổ chức Lễ Phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hàng năm; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 với sự tham gia của học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã chấm và lựa chọn 06 bài có điểm cao nhất gửi về Vụ Thư viện - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tham dự vòng Chung kết.

Thư viện tỉnh và thư viện các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và có các giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc. Dự án xe ô tô thư viện lưu động đã được Thư viện tỉnh sử dụng mang lại hiệu quả cao trong việc luân chuyển sách báo về phục vụ học sinh và nhân dân tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2023, Thư viện tỉnh đã tổ chức phục vụ tại 25 điểm trên địa bàn tỉnh (tại các trường học trên địa

bàn tỉnh và một số xã vùng biên giới), phục vụ hơn 16.750 học sinh, với 25.600 lượt sách báo được lưu hành. Các Thư viện huyện tổ chức phục vụ 04 điểm trên địa bàn với 2.301 lượt sách báo, phục vụ 1.410 học sinh.

3.11. Nguồn tài chính

Nguồn tài chính của đơn vị được cấp từ nguồn ngân sách Nhà nước, bao gồm lương cho cán bộ, bổ sung nguồn lực thông tin và các hoạt động của đơn vị, trong đó kinh phí bổ sung nguồn lực thông tin năm 2023, 2024 gần 1 tỷ đồng.

3.12. Đánh giá hoạt động của Thư viện

Hàng năm, đơn vị tự đánh giá hoạt động thư viện theo Thông tư số 05/2020/BVHTTDL ngày 28/8/2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về đánh giá hoạt động thư viện trình Sở VH TT để lãnh đạo, chỉ đạo thư viện thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng các dịch vụ và hoạt động thư viện. Lập kế hoạch xây dựng, đầu tư cho thư viện trên cơ sở kết quả đánh giá hoạt động và nhận được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở VH TT. Vì thế, nguồn kinh phí để bổ sung nguồn lực thông tin, đầu tư cơ sở vật chất cho thư viện được nâng lên so với trước.

Qua tự đánh giá, Thư viện tỉnh Quảng Bình đã đưa ra các giải pháp phát triển, tổ chức nguồn lực thông tin, nâng cao chất lượng các dịch vụ, từng bước khẳng định giá trị của thư viện đối với người sử dụng, cộng đồng và xã hội.

3.13. Việc thực hiện trách nhiệm của Thư viện (Điều 39)

Thư viện tỉnh Quangluôn bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ tại thư viện được quy định tại Luật Thư viện, quy định khác của pháp luật có liên quan và quy chế, nội quy thư viện đã đề ra.

Sử dụng hiệu quả nguồn lực trong thư viện: Việc sử dụng các nguồn sách tài trợ đúng mục đích, nguồn thu từ thẻ thư viện phục vụ cho bạn đọc đúng quy định.

Tổ chức hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện theo quy định tại Luật Thư viện đúng quy chuẩn nghiệp vụ và hoạt động khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Tổ chức dịch vụ thư viện đảm bảo cho bạn đọc đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập; bố trí thời gian phục vụ phù hợp mở cửa các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ bảy; phục vụ tại thư viện và lưu động; cả hình thức truyền thống và hiện đại; đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phục vụ bạn đọc phù hợp với với điều kiện sinh hoạt, làm việc, học tập của bạn đọc. Xây dựng và ban hành nội quy, hướng dẫn sử dụng thư viện trên website và trên bảng thông báo tại trụ sở đơn vị để bạn đọc được biết.

Các nguồn tài nguyên thông tin và hoạt động của đơn vị được công khai, minh bạch để tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và bạn đọc được biết. Thư viện tỉnh luôn đảm bảo báo cáo định kỳ hằng năm về công tác thư viện cho Sở VH TT, Vụ Thư viện và các báo cáo khác khi được yêu cầu đảm bảo thời gian và chất lượng.

III. KẾT LUẬN

1. Những mặt đã làm được

- Sở VH TT đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quản

lý, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Thư viện, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn và các Đề án, Quyết định phê duyệt kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thư viện và gia đình. Ban hành các văn bản nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thư viện, gia đình trên địa bàn tỉnh. Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các văn bản quản lý nhà nước về thư viện, gia đình. Công tác phối hợp với các ngành, cơ quan trong địa bàn tỉnh về công tác thư viện, gia đình thường xuyên và chặt chẽ. Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.

- Thư viện tỉnh đã triển khai và thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và phát triển tài nguyên thông tin phù hợp với người sử dụng thư viện. Tổ chức sử dụng sản phẩm thông tin phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí. Triển khai văn hóa đọc góp phần tạo môi trường học tập cho nhân dân.

2. Tồn tại, hạn chế

2.1. Đối với Sở VH TT

Việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh để thay thế Quyết định số 53/QĐ-SVHTT ngày 24/4/2017 của Sở VH TT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Quảng Bình và Xây dựng danh mục tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng và việc sử dụng tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện theo khoản 3 Điều 7 Luật Thư viện còn chậm.

2.2. Đối với Thư viện tỉnh

Chưa chủ động xây dựng danh mục tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng đối với 25 tài liệu quý hiếm, gồm: các tài liệu viết tay, bản đồ từ thời Pháp thuộc, tài liệu độc bản, tài liệu không còn khả năng tái bản đang bảo quản tại Thư viện tỉnh.

IV. KIẾN NGHỊ

1. Đối với UBND tỉnh Quảng Bình

Quan tâm bố trí biên chế, kinh phí phù hợp cho công tác quản lý nhà nước về gia đình tại Sở VH TT.

2. Đối với Sở VH TT tỉnh Quảng Bình

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu trong công tác quản lý nhà nước đối với công tác thư viện, gia đình.

- Đảm bảo thực hiện việc xây dựng danh mục tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng và việc sử dụng tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện theo quy định khoản 3 Điều 7 Luật Thư viện.

- Cụ thể hoá việc hướng dẫn các thư viện khác việc thực hiện xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động thư viện bằng văn bản.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thư viện, gia đình.



✓

3. Đối với Thư viện tỉnh Quảng Bình

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả về công tác thư viện trên địa bàn tỉnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình.

- Hoàn thiện việc xây dựng danh mục tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng tại thư viện.

- Tăng cường công tác liên thông về thư viện giữa các thư viện trong tỉnh.

4. Đối với Vụ Thư viện, Vụ Gia đình

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và tổ chức các hội thảo khoa học chuyên sâu cho hệ thống thư viện công cộng và công tác gia đình.

- Tham mưu cho Bộ để khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thư viện, công tác gia đình.

- Hằng năm có hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng các hoạt động công tác gia đình để các địa phương tham gia và có cơ sở tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng phần mềm thống kê, theo dõi về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình để dễ dàng theo dõi, quản lý, lưu trữ, cập nhật thông tin./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- UBND tỉnh Quảng Bình (để biết và chỉ đạo);
- Vụ Thư viện (phối hợp);
- Vụ Gia đình (phối hợp);
- Sở VH TT tỉnh Quảng Bình (để thực hiện);
- Thư viện tỉnh Quảng Bình (để thực hiện);
- Lưu: VT, MP (10).

CHÁNH THANH TRA



Lê Thanh Liêm